



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

2 เมษายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 2 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 28,029 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,684,755 ราย เสียชีวิต 96 ราย เสียชีวิตสะสม 25,318 ราย รักษาหายเพิ่ม 23,352 ราย รักษาหายสะสม 3,403,642 ราย ยังรักษาอยู่ 255,795 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 489,524,153 (+1,225,714) ราย เสียชีวิต 6,170,365 (+3,592) ราย รักษาหาย 424,382,880 (+960,894) ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ WHO เผยไวรัสโควิด 19 มีโอกาสกลายพันธุ์อีก แต่จะอันตรายน้อยลง ล่าสุดพบโอมิครอนกลายพันธุ์น้องใหม่ XE นำวิตก ลูกผสมระหว่าง BA.1 กับ BA.2 อาจแพร่เชื้อเร็วสุด **สหรัฐฯ** เริ่มทดลองเพื่อประเมินวัคซีนโควิด 19 โดสกระตุ้นที่ 2 ในผู้ใหญ่ ขณะที่พบโควิด 19 ทำให้สุขภาพจิตเยาวชนแย่ **จีน** นครเซี่ยงไฮ้สั่งล็อกดาวน์แม่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่จะลดลง และพัฒนาชุดทดสอบโควิด 19 แบบใหม่ แม่นยำ 94% รัผลใน 20 นาที

ประเด็นสำคัญ

1. มาตรการเตรียมพร้อมรับมือสงกรานต์ 65

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ)

- นพ.สุเทพ เพชรชมการ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมป้องกันโรคโควิด 19 ในช่วงเดือนเมษายนนี้ ว่า เดือนเมษายนจะมี 3 เทศกาลสำคัญ คือ เทศกาลไหว้ขงเม้ง เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลถือศีลออก (รวมภูอน) โดยพื้นที่ 3 จังหวัดทางภาคใต้ จะมีครบทั้ง 3 เทศกาล ซึ่ง ศบค. อนุญาตให้จัดงานได้ โดยมี คกก.โรคติดต่อจังหวัดร่วมกับกรมการอิสลามจังหวัดเป็นผู้ดูแลมาตรการ ที่น่าห่วงคือ การฉีดวัคซีนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ยังถือว่าไม่สูงมากในทุกกลุ่มอายุ เฉลี่ยเข็มที่ 1 ภาพรวมฉีดยังไม่ถึงร้อยละ 70 ผู้สูงอายุฉีดเกือบร้อยละ 50 ส่วนเข็มที่ 3 ฉีดเพียงร้อยละ 10 ส่วนในเด็ก 5-17 ปี แรงความประสงค์ฉีดวัคซีนเพียงร้อยละ 30 ขณะนี้ฉีดได้ราวร้อยละ 60 ของที่แจ้งความประสงค์ จึงขอเน้นย้ำว่า ประเพณีต่างๆ สามารถทำได้ แต่ต้องปลอดภัย มีระยะห่าง คนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนไม่ควรเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก สามารถทำที่บ้านได้ ส่วนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ขอให้ใช้เวลาระยะที่สั้นที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, TNN, ch7)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มาตรการช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้กำหนดเป็นกิจกรรมที่ทำได้ 1. ทำบุญตักบาตรที่วัด รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ 2. กราบไหว้ขอพรพ่อแม่ 3. เล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีพื้นที่จัดงานที่มีการควบคุม ส่วนกิจกรรมที่ควรงดเล่นสาดน้ำ ประแป้ง ปาร์ตี้โพลีพื้นที่จัดงานและพื้นที่สาธารณะ

2. ดูแลผู้ป่วยกลุ่ม 608

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, mcot) ทีวีช่อง 7, NBT, TNN

- คกก.โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกมาตรการคุมเข้มจัดงานสงกรานต์ ยึดตาม ศบค. พื้นที่สาธารณะห้ามเล่นสาดน้ำเด็ดขาด ส่วนพื้นที่จัดงาน ห้ามประแป้ง-ปาร์ตี้โพลี-ขายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ผจก., mcot, bangkokbiznews, sondhitalk,)

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มาตรการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 เพื่อลดความรุนแรง/เสียชีวิตกลุ่ม 608 อิงตามเกณฑ์ UCEP Plus ถือเป็นกลุ่มสีเหลือง มีสิทธิ์เข้ารับการรักษาในรพ.ทุกแห่งได้ฟรีทั้งรัฐและเอกชน และตามกฎหมายสถานพยาบาลไม่มีสิทธิปฏิเสธคนไข้ สำหรับสถานการณ์เตียง ได้หารือร่วมกับ สป.สธ. และภาคีเครือข่ายขอให้มีการเตรียมเตียงในระดับ 2 ขึ้นไปเพิ่ม ขอให้ทุกภาคส่วนทั้งเอกชน กทม. โรงเรียนแพทย์เพิ่มเติมเตียงเพื่อรองรับ

- นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้เด็กเล็กติดโควิดและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ในกลุ่มนี้พยายามให้รับไว้รักษาใน รพ. เพื่อดูอาการก่อน ซึ่งมี 2 กลุ่มที่มีโรคประจำตัวและไม่มีโรคประจำตัว จึงขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งรับเด็กเล็กที่ป่วยโควิดไว้ในสถานพยาบาล เพราะอาการค่อนข้างเปลี่ยนแปลงเร็ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook

- เพจสรยุทธ สุทัศนะจินดา โพสต์ระบุ ยังไม่ชัด หลังกรมการแพทย์ เผยมาตรการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด19 ว่ากลุ่ม608 ทุกราย ไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่ สามารถเข้ารับการรักษาใน รพ.ได้ หรือ หมายถึงต้องมีอาการระดับไหน อย่างไร แล้วยังมีกลุ่มเด็กเล็กอีก?

2. วอนรัฐพิจารณาตรวจ RT-PCR ผู้ติดเชื้อซ้ำ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ข้อความว่า โควิด 19 ติดซ้ำได้ วอนรัฐปรับนโยบายตรวจ RT-PCR ในผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อต่อโดยไม่รู้ตัว</p> <p>3. ค่าเสี่ยงภัยโควิด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัด สธ. ชี้แจงประเด็นงบฯค่าเสี่ยงภัยโควิด ผ่านคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่ยังไม่ถึงมือคนทำงาน ยังอยู่ในขั้นตอนรอสำนักงบฯ จัดสรรลงมา ส่วนค่าเสี่ยงภัย 3 เดือนแรกของปี 2565 รอเสนอเรื่องเบิกใหม่</p> <p>4. คลัสเตอร์นำหวง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ One31</p> <p>- คลัสเตอร์สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ล่าสุดพบ ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ติดเชื้อแล้ว 69 ราย แต่ภาพรวมผู้ป่วยยังอาการไม่รุนแรง และไม่พบกลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้น</p> <p>5. ชาวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- สำนักโภชนาการ กรมอนามัย ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่าผู้ที่ทานเนื้อวัว นมวัวเป็นประจำ ทำให้เลือดในร่างกายเป็น กรด ซึ่งเมื่อเจอกับเชื้อไวรัสโควิด 19 จะทำให้เชื้อเติบโตได้เป็นอย่างดีนั้น เป็นข้อมูลเท็จ ความเป็นกรดต่างของเลือดไม่ได้มีการ เปลี่ยนแปลงได้ง่ายด้วยการรับประทานอาหารเพียงอย่างเดียว ซึ่งระบบการทำงานของร่างกายจะมีกลไกการควบคุมอวัยวะใน ร่างกายให้ทำงานได้ตามปกติ การกินอาหารที่เป็นกรดหรือด่างจึงไม่สามารถที่จะลดหรือทำลายไวรัสโควิด 19 ในร่างกายได้ แนะว่าควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยมีปริมาณ สัดส่วนที่เหมาะสม มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนเพียงพอ มีสุขภาพดีส่วน บุคคลที่เข้าร่วมกับการออกกำลังกายอย่าง และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ</p> <p>6. ตรวจ ATK 12 รอบ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ch7, thebangkokinsight, amarintv, nationtv, INN</p> <p>- นักร้องสาว โบกี้ โลอัน แจ้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าตนเชื้อโควิด 19 อีกราย ระบุตรวจ ATK ไป 12 รอบ ขึ้นสองขีด ในรอบที่ 12 จึงทำการตรวจ RT-PCR ผลออกมาว่าพบเชื้อโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ทวีช่อง 3</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีที่นักร้องสาว โบกี้ พิษณุสินี วีระสุทธิมาศ โพสต์เฟซบุ๊กพร้อม โชว์ภาพ ATK จำนวน 12 อัน และระบุว่าติดเชื้อโควิด ว่า เป็นวิธีที่ผิดและจะยิ่งทำให้ผลออกมาคลาดเคลื่อน จึงไม่ควรทำ ทั้งนี้ ควรตรวจเมื่อไปสัมผัสผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง หรือเมื่อมีอาการป่วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจเรื่องเล่าเช้านี้ โพสต์ถึงกรณีดังกล่าวว่า ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ. รามาธิบดี บอกว่า วิธีการตรวจเชื้อโควิดด้วย ATK แบบนี้ไม่ถูกต้อง และไม่แนะนำ เพราะผลข้างในจมูกจะถูกลอกและอักเสบได้ ควรตรวจเพียงวันละครั้ง เพราะหากติดเชื้อจริง ตรวจอีกครั้งในวันถัดไปก็จะเจอผลบวก และการตรวจเร็วหรือช้าก็ไม่มีปัญหาต่อ การรักษา เคสนี้ที่เจอเชื้อในครั้งที่ 12 อาจจะเกิดอาการจามและกวาดเชื้อขึ้นมาถึงลำคอส่วนบนขณะสวอป</p> <p>7. ยา ivermectin สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจ Drama-addict โพสต์ถึงประเด็นที่มีบางรพ. แจกจ่ายยา ivermectin ให้คนไข้กินแทนฟาวิพิราเวียร์เพื่อรักษาโควิด ล่าสุด ตอนนี้อย่างไรๆ ที่เริ่มประกาศห้ามจ่ายยาตัวนี้ และมีการเรียกเก็บแล้ว แต่ยังมีบางกลุ่มที่ประโคมการโฆษณาตัวนี้ และนำยา ดังกล่าวที่ใช้กับหมาแมวมาให้คนกินด้วย</p> <p>8. ชี้แจงตัวเลขผู้ติดเชื้อ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด) ทวีช่อง 3, NBT, TNN, ThaiPBS</p> <p>- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา แฉกรณีข้อมูลส่งสัปดาห์การคุมตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดจากการตรวจ ATK เนื่องจากยอดในระบบ Dashboard และตัวเลขรายงานจังหวัดไม่ตรงกัน ว่า ยืนยันไม่ได้ตัวเลข ATK สาเหตุที่ยอดไม่ตรงเพราะ “แล็บ-รพ.” คีย์ข้อมูลไม่ทัน เคสเยอะ พร้อมแนะจังหวัดวิเคราะห์จุดเสี่ยงคลัสเตอร์</p> <p>9. ผู้ป่วยโควิดถูกทอดทิ้ง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, nationtv</p> <p>- มีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ตัดพ้อถูกทอดทิ้งหลังติดเชื้อโควิดยกครอบครัว ต้องกักตัวในบ้านรวม 8 คน มานานกว่า 1 สัปดาห์ ไม่มี เจ้าหน้าที่เข้ามาสอบถามอาการ เพื่อนบ้าน หมู่ 3 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ต้องช่วยกันส่งอาหารให้</p>	
<p>มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่น ๆ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, moneyandbangking</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ ติดตามการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ด้านนพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองปลัด สธ. ยืนยัน “ยาฟาวิพิราเวียร์” มีเพียงพอ ทั้งยังจัดหาการรักษาชนิดอื่น ๆ ได้แก่ ยาเรมเดซิเวียร์ ยาโมลนูพิราเวียร์ และยาแพกซ์โลวิด เข้ามาเพิ่มเติม เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับแพทย์พิจารณาในการรักษาผู้ป่วยให้เหมาะสม</p> <p>- จากมติ ศบค.ล่าสุด ปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ยกเลิกการตรวจ RT-PCR 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าประเทศ เริ่ม 1 เม.ย. นายกฯ กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการสาธารณสุขที่มีความเข้มงวด ตามแนวทาง COVID Free Setting พร้อมฝากเตือนประชาชนดูแลตนเองขั้นสูงสุด อย่างการ์ดตก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, ผู้จัดการ</p> <p>- นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายกฯ สั่งการให้ฝ่ายปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ปรับระบบการคัดแยกผู้ป่วยโควิด 19 หากพบว่าเป็นกลุ่ม 608 ให้ประสานส่งตัวไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลทันที ไม่ต้องรอรักษาตามอาการ เพื่อลดการสูญเสีย ขณะนี้ ศบค. สธ. และ สปสช. อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อปรับเข้าสู่การคัดแยกตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาฯ โปสตร์ว่า เราต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ในการอยู่กับโรคนี้ให้ได้ เสมือนเป็นโรคทางเดินหายใจโรคหนึ่ง ไม่ควรรังเกียจคนที่ติดเชื้อ การตั้งรับในวันนี้ คือ ปกป้องกลุ่มเปราะบาง เช่นเดียวกับโรคไข้หวัดใหญ่ การเปิดประเทศมีความจำเป็น พบผู้เดินทางที่ติดเชื้อวันละ 50-60 ราย ถือว่าน้อยมากต่อไปจะตรวจเฉพาะผู้มีอาการ การตรวจหาเชื้อในประเทศ คงจะต้องเป็นแบบไข้หวัดใหญ่ จะตรวจเฉพาะผู้มีอาการโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเพื่อให่ยารักษา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ topnews</p> <p>- สำนักพุทธฯ จ.ร้อยเอ็ด เผย พระสงฆ์สวมชุด PPE ตรวจโควิด 19 ให้ชาวบ้าน ไม่ผิดวินัยสงฆ์</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>กัญชา-กัญชง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, บ้านเมือง, ไทยโพต, โปสตร์ทูเดย์, มติชนสุดสัปดาห์, thejournalisclub, INN, mcot</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จ.ขอนแก่น พร้อมกล่าวว่า ปัจจุบันกัญชาและกัญชงเป็นพืชที่ถูกกฎหมายภายใต้การบัญญัติของกฎหมายใหญ่ของไทย แต่มีบทเฉพาะกาลที่กำหนดไว้คือ 120 วัน ซึ่งจากการพูดคุยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สตช. จะใช้หลักรัฐศาสตร์เข้ามากำกับดูแลและประสานการทำงานร่วมกันในด้านต่าง ๆ ในช่วงรอคอยระยะเวลาที่กำหนด ซึ่ง สธ. ยืนยันชัดเจนในเรื่องที่ทำในสิ่งที่ถูก พูดแล้วทำ และทำในสิ่งที่ถูกที่ควร ดังนั้น ในเรื่องของคดีความ ศาล และกระบวนการยุติธรรม สธ. ไม่ขอกล่าวถึง และได้หารือถึงแนวทางการเยียวยาในเรื่องนี้หลังสิ้นสุดกระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมาย เพราะเจตนารมณ์ของประชาชนที่ปลูกกัญชาแล้วถูกจับ หากปลูกไว้เพื่อบำบัดรักษา หรือใช้ทางการแพทย์ในครัวเรือน ตำรวจจะใช้หลักรัฐศาสตร์ในการดำเนินการ แต่ถ้าปลูกเชิงพาณิชย์หรือกระทำการใด ๆ ที่ผิดต่อกฎหมายและเกินกว่าที่ สธ. กำหนด ก็ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวด</p>	-
<p>ชวนตรวจมะเร็งเต้านม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, mcot</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า โรคมะเร็งเต้านมพบมากเป็นอันดับ 1 ของมะเร็งในผู้หญิงไทย จึงขอเชิญชวนหญิงไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป ตรวจเต้านมเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งจะทำให้รู้ถึงสภาพที่เป็นปกติของเต้านม หากพบความผิดปกติตั้งแต่เนิ่น ๆ มีโอกาสรอด 75-90% พร้อมแนะออกกำลังกาย เพิ่มกินผัก ผลไม้ ลดอาหารที่มีไขมัน และควบคุมน้ำหนัก จะช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมได้อีกทางหนึ่ง</p>	-
<p>วันออทิสติกโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, thailandplus</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยกรมสุขภาพจิตจัดกิจกรรมรณรงค์วันออทิสติกโลก “Autistic Awareness Day” ประจำปี 2565 แนะนำสังคมและครอบครัวเข้าใจวิถีการดูแลและส่งเสริมเด็กออทิสติก พร้อมย้ำเด็กสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข หากได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและปรับพฤติกรรมด้วยความเข้าใจ พร้อมสนับสนุนสังคมร่วมกันเพิ่มโอกาสให้แก่เด็กออทิสติกในการเรียน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมและได้พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพด้วยการ “ยอมรับ เข้าใจ ก้าวไปด้วยกัน”</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ยกระดับยุว อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. เผยว่า ได้จัดประชุมให้กับยุว อสม. 1,500 คน ยกระดับให้เป็นนักสื่อสารสุขภาพ เผื่อหวังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และสื่อสารข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพสถานการณ์โรคโควิด 19 ที่ถูกต้อง ไปยังเพื่อนๆ ครอบครัว และชุมชน ผ่านสื่อประเภทต่างๆ</p>	-
<p>ไส้กรอก-ลูกชิ้น-หมวย ไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, thailandplus, newtv, mcot)</p> <p>- ภก.วีระชัย นวลชัย รองเลขาธิการเผย อย. ร่วมกับ สสจ.ระยอง และ สสจ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจสอบ และปฏิบัติการ เผื่อหวังไส้กรอก ลูกชิ้น หมวยอันตรายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พบต้นตออยู่ที่ จ.นครปฐม อ.เมือง และ อ.พุทธมณฑล ไม่ได้มาตรฐาน GMP และไม่ถูกกฎหมาย ด้าน สสจ.นครปฐม ได้สั่งงดการผลิต และดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ต่อไป ขอให้ผู้บริโภคเลือกซื้อไส้กรอก ลูกชิ้น หมวย จากร้านค้าที่น่าเชื่อถือ และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเลขสารบบอาหารเท่านั้น</p>	-
<p>เตือนอาหารเสริมเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, thailandplus</p> <p>- อย. เผย พบการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “VLENDER FIBER” ขายทางสื่อออนไลน์ชื่อ “koys.shop”, “pilawan696” และ “shoponsale_wp” โดยโฆษณาชวนเชื่อลดน้ำหนัก “...ถ่ายหนักถ่ายเบาเอาอยู่ ไม่มวลงท้อง...ถ่ายท้องโล่งโปร่งตัวเบา...เปลี่ยนพุงหนาให้ยุบในข้ามวัน...ช่วยปรับระบบขับถ่าย ฟันฟูลำไส้ให้สะอาด...” ยืนยันเป็นข้อมูลลวง โฆษณาโดยไม่ได้ขออนุญาตจาก อย. สวมเลข อย. ของผลิตภัณฑ์อื่น จึงได้สั่งระงับการโฆษณาและดำเนินการตามกฎหมายแล้ว ขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมารับประทาน</p>	-
<p>โรงเรียนบ้านร่มเย็นแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เปิดโรงเรียนบ้านร่มเย็น ที่ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เป็นศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลหลุบ กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย วัดโพธิ์ชัยหลุบใน รพ.สต.หลุบ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรม อสม. และศูนย์บำบัดยาเสพติด</p>	-